
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 840  —  511. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um niðurskurð mannafla heilbrigðisstofnana.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

1. Hver er áætlaður raunniðurskurður mannafla heilbrigðisstofnana árið 2011, sundurliðað
eftir starfsstéttum?

2. Hver eru áætluð áhrif niðurskurðar sem var frestað til ársins 2012 á mannafla heil-
brigðisstofnana, sundurliðað eftir starfsstéttum?

Skriflegt svar óskast.


